

Tinh Cao

Thờ Ba CN3MC-A

BỜ A TIỜ C LỜ i Chúa

Bài Đờ c I: Đn 3, 25. 34-43

"Vờ i tâm thờ n sám hờ i và tinh thờ n khiêm tờ n, chúng tôi đờ đờ c chờ p nhờ n".

Trích sách Tiên tri Đaniel.

Trong nhờ ng ngày đờ y, Adaria đờ ng giờ a lờ a mờ miờ ng cờ u nguyờ n rờ ng: "Vờ danh Chúa, xin đờ ng bờ con mãi mãi cho quân thù, và xin đờ ng huờ bờ lờ i giao đờ đờ c cờ a Chúa. Xin chờ cờ t lòng tờ bi Chúa khờ i chúng con. Vờ Abraham kờ Chúa yêu, Isaac tờ Chúa, và Israel ngờ đờ i lành thánh cờ a Chúa, nhờ ng kờ Chúa đờ hờ a cho sinh con cháu ra nhiờ u nhờ sao trên trờ i và nhờ cát bãi biờ n. Vờ lờ y Chúa, chúng con đờ trờ nên yờ u hờn hờ n mờ i dân tờ c và hôm nay, vờ tờ i lờ i chúng con, chúng con bờ nhờ c nhờ đờ mờ i nờ i. Hiờ n giờ không còn vua chúa, thờ lãnh, tiên tri, không còn cờ a lờ toàn thiờ, lờ hiờ n tờ, lờ vờ t, nhữ hờ đờ ng và nờ i đờ dâng lên Chúa cờ a đờ u mùa đờ đờ đờ c Chúa thờ đờ ng. Nhờ ng vờ i tâm thờ n sám hờ i và vờ i tinh thờ n khiêm tờ n, chúng con xin Chúa chờ p nhờ n; chúng con nhờ nhờ ng con dê, bò rờ ng và nhờ ng chiền béo đờ đờ c dâng lên Chúa làm cờ a lờ toàn thiờ, xin cho cờ a hiờ n tờ chúng con dâng trờ đờ c tôn nhan Chúa hôm nay, đờ đờ c đờ p lòng Chúa, vờ nhờ ng ai tin tờ đờ ng nờ i Chúa không phờ i hờ thờ n. Và bây giờ chúng con hờ t lòng theo Chúa, kính sờ Chúa và tìm kiờ m tôn nhan Chúa. Xin đờ ng đờ chúng con phờ i hờ thờ n, nhờ ng xin hờ đờ i xờ vờ i chúng con theo lòng nhân hờ u và lòng tờ bi sung mỗn cờ a Chúa. Lờ y Chúa, xin làm nhờ ng viờ c lờ lòng mà cờ u thoát chúng con, và xin cho thánh danh Chúa đờ đờ c vinh quang".

Đờ là lờ i Chúa.

Đáp Ca: Tv 24, 4bc-5ab. 6-7bc. 8-9

Đáp: Lờy Chúa, xin hãy nhờ lòng thờờng xót cờ a Ngài (c. 6a).

Xờờng: 1) Lờy Chúa, xin chờ cho con đờờng đi cờ a Chúa, xin đờy bờ o con vờ lờ i bờ c cờ a Ngài. Xin hờờng đờn con trong chân lý và đờy bờ o con, vì Chúa là Thiên Chúa cờ u đờ con. - Đáp.

2) Lờy Chúa, xin hãy nhờ lòng thờờng xót cờ a Ngài, lòng thờờng xót tờ muờn đờ i vờ n có. Xin hãy nhờ con theo lòng thờờng xót cờ a Ngài, vì lòng nhân hờ u cờ a Ngài, thân lờ y Chúa. - Đáp.

3) Chúa nhân hờ u và công minh, vì thờ Ngài sờ đờy cho tờ i nhân hay đờờng lờ i. Ngài hờờng đờn kờ khiêm cung trong đờ c công minh, đờy bờ o ngờ i khiêm cung đờờng lờ i cờ a Ngài. - Đáp.

Câu Xờờng Trờ c Phúc Âm: Mt 4, 4b

Ngờ i ta sờ ng không nguyên bờ i bánh, nhờ ng bờ i mờ i lờ i do miờng Thiên Chúa phán ra.

Phúc Âm: Mt 18, 21-35

"Nờ u mờ i ngờ i trong chúng con không tha thờ cho anh em, thì Chúa Cha cũng không tha thờ cho chúng con".

Tin Mờng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu.

Khi ấy, Phêrô đến thà cùng Chúa Giêsu rờ ng: "Lờ y Thờ y, khi anh em xúc phờ m đờ n con, con phờ i tha thờ cho hờ mờ y lờ n? Có phờ i đờ n bờ y lờ n không?" Chúa Giêsu đờ p: "Ta không bờ o con phờ i tha đờ n bờ y lờ n, nhờ ng đờ n bờ y mờ i lờ n bờ y. Vờ vờ n đờ này, thì Nờ c Trờ i cũng giờ ng nhờ ông vua kia muờ n tính sờ vờ i các đờ y tờ. Trờ c hờ t, ngờ i ta đờ n đờ n vua mờ t ngờ i mờ c nờ mờ i ngàn nén bờ c. Ngờ i này không có gì trờ, nên chờ ra lờ nh bán y, vờ con và tờ t cờ tài sờ n cờ a y đờ trờ hờ t nờ. Ngờ i đờ y tờ liờ n sờ p mình đờ i chân chờ và van lờ n rờ ng: "Xin vui lòng cho tôi khờ t mờ t kờ hờ n và tôi sờ trờ cho ngài tờ t cờ". Ngờ i chờ đờ ng lòng thờ ng, trờ tờ do và tha nờ cho y. Khi ra vờ, tên đờ y tờ gờ p mờ t ngờ i bờ n mờ c nờ y mờ t trăm bờ c. Y tóm lờ y, bốp cờ mà nói rờ ng: "Hãy trờ nờ cho ta". Bờ y giờ ngờ i bờ n sờ p mình đờ i chân và van lờ n rờ ng: "Xin vui lòng cho tôi khờ t mờ t kờ hờ n, tôi sờ trờ hờ t nờ cho anh". Y không nghe, bờ t ngờ i bờ n tờ ng giam vào ngờ c, cho đờ n khi trờ nờ xong. Các bờ n y chờ ng kiờ n cờ nh tờ ng đó, rờ t khờ tâm, hờ liờ n đờ thuờ t vờ i chờ tờ t cờ câu truyờ n. Bờ y giờ chờ đờ i đờ n và bờ o rờ ng: "Tên đờ y tờ đờ c ác kia, ta đờ tha hờ t nờ cho ngờ i, vì ngờ i đờ van xin ta; còn ngờ i, sao ngờ i không chờ u thờ ng bờ n ngờ i nhờ ta đờ thờ ng ngờ i?" Chờ nờ i giờ n, trao y cho lý hìn hờ hờ, cho đờ n khi trờ hờ t nờ. Vờ y Cha Ta trên trờ i cũng xờ vờ i các con đứ ng nhờ thờ, nờ u mờ i ngờ i trong các con không hờ t lòng tha thờ cho anh em mình".

Đó là lờ i Chúa.

SỜ NG VÀ CHIA SỜ LC

Nhờ ng ai không biờ t tha thờ cho anh chờ em mình, sờ ng hờ p hờ i, luôn có nhờ ng thái đờ chờ p nhờ t ...

là nhờ ng ngờ i chờ a thờ c sờ cờ m nghiờ m đờ c lòng thờ ng xót Chúa

Mùa Chay hôm nay ò vào ngày Thờ Ba cờ a Tuờ n Thờ Ba, ngày đờ c bao trờm bờ i bờ u khí cờ a lòng thờ ng xót Chúa nhờ đờ c cờ m nghiờ m thờ y ò phờ ng vờ lờ i Chúa trong ngày, mờ t lòng thờ ng xót Chúa đờ c tờ hiờ n rõ ràng nhờ t và tờ i hờ u nhờ t nờ i viờ c khoan dung đờ lờ ng tha thờ cờ a Thiên Chúa đờ i vờ i loài ngờ i tờ i lờ i.

Đứ ng thờ, Bài Phứ c Âm hôm nay, chúng ta thờ ng cho rờ ng "tên đờ y tờ đờ c ác" trong đờ ngôn Chúa đờ y vờ sờ tha thờ đứ ng vai chớ ng, mờ t đờ ngôn Chúa muờ n dùng đờ trờ lờ i cho vờ n nờ n đờ c tờ đờ Phêrô đờ t ra hờ i Ngờ i: "Lờ y Thờ y, khi anh em xúc phờ m đờ n con, con phờ i tha

này không xin tha nờ, mà chờ xin khờ t nờ và hờ a sờ trờ sau, không biờ t cho tờ i bao giờ mờ i trờ hờ t, y vờ y mà vờ vờ ng chờ i "đờ ng lòng thờ ng, trờ tờ do và tha nờ cho y" mờ i là chuyờ n kờ cờ c chờ, mờ i hay chờ.

y thờ mà, khi đã đờ c hoàn toàn "trờ tờ do", không còn nờ nờ n gì vờ i vờ vờ ng chờ cờ a mình nờ a, không còn sờ bờ đòi nờ nờ a, không còn phờ i lo lờ ng làm sao đờ trờ nờ đờ y đờ và đứng hờ n nờ a, thì "ngờ i đờ y tờ đờ c ác" này lờ i đờ i xờ vờ i mờ t con nờ cờ a hờ n hoàn toàn ngờ c lờ i vờ i nhờ ng gì hờ n đã đờ c đờ i xờ. chờ, hờ n là bờ y tôi đờ c vờ ng chờ cao cờ tha hờ t nờ, trong khi ngờ i bờ n cờ a hờ n, ngang hàng vờ i hờ n, hờ n lờ i muờ n làm vua cờ a ngờ i bờ n hờ n.

Thờ t vờ y, theo đờ ngôn cờ a Chúa, "mờ t ngờ i bờ n" cờ a hờ n chờ nờ hờ n mờ t chút xíu thôi, "mờ t trăm bờ c", vì vai vờ bờ n bè ngang hàng vờ i nhau, chờ là tờ o vờ t nhờ nhau, không nhiờ u nhờ món nờ khờ ng lờ hờ n không thờ trờ, vì hờ n đứng vai bờ y tôi vờ i chờ nờ là vờ ng đờ cao cờ, nhờ ng đã đờ c chờ nờ cao cờ này hoàn toàn tha bờ ng, "mờ i ngàn nén bờ c", thờ mà, dù con nờ cờ a hờ n đã van xin hờ n khờ t nờ nhờ hờ n đã làm: "Bờ y giờ ngờ i bờ n sờ p mình đờ i chân và van lờ n rờ ng: 'Xin vui lòng cho tôi khờ t mờ t kờ hờ n, tôi sờ trờ hờ t nờ cho anh'", nhờ ng hờ n đã đờ i xờ vờ i con nờ cờ a hờ n hoàn toàn trái ngờ c lờ i vờ i vờ vờ ng chờ cờ a hờ n đã đờ i xờ vờ i hờ n: "Y không nghe, bờ t ngờ i bờ n tờ ng giam vào ngờ c, cho đờ n khi trờ nờ xong".

Đờ ngôn trong Bài Phúc Âm hôm nay vờ lòng "thờ ng xót nhờ Cha là Đờ ng thờ ng xót" chờ chúng ta đã đờ c Thiên Chúa tha thờ thờ nào, chúng ta cũng phờ i tha thờ cho nhau nhờ vờ y. Nghĩa là Lòng Thờ ng Xót Chúa không phờ i chờ là mờ t đờ c ân cho riêng mờ t ai xờ ng đứng, mà là cho tờ t cờ mờ i ngờ i, cờ n phờ i truyờ n đờ t và loan truyờ n qua nhờ ng ai đã nhờ n lãnh đờ c ân này, qua nhờ ng ai đã đờ c thờ ng xót.

Nhờ ng ai không biờ t tha thờ cho anh chờ em mình: "xin Cha tha nờ chúng con, nhờ chúng con cũng tha kờ có nờ chúng con", sờ ng hờ p hờ i, luôn có nhờ ng thái đờ chờ p nhờ t vờ i nhờ ng ngờ i anh chờ em ngang hàng vờ i hờ xúc phờ m đờ n hờ, là nhờ ng ngờ i chờ a thờ c sờ cờ m nghiờ m đờ c lòng thờ ng xót Chúa là Đờ ng vô cùng cao cờ bờ hờ xúc phờ m đờ n, chờ a hiờ u đờ c lòng thờ ng xót Chúa là gì, hay thờ m chí lờ i đờ ng lòng thờ ng xót Chúa, bóp méo lòng thờ ng xót Chúa, giam nhờ t lòng thờ ng xót Chúa và hờ y hờ i lòng thờ ng xót Chúa nờ i bờ n thân mình, và vì thờ, hờ đã bờ tờ u hờ a nhờ p ma, vì chính lòng thờ ng xót Chúa tờ mờ t hờ ng ân đã biờ n thành tai hờ a cho hờ, biờ n thành mờ t "tên lý hình" nhờ phờ n kờ t luờ n cờ a đờ ngôn cho thờ y:

"Các bờ n y chờ ng kiờ n cờ nh thờ ng đó, rờ t khờ tâm, hờ liờ n đi thuờ t vờ i chờ tờ t cờ câu truyờ n. Bờ y giờ chờ đòi y đờ n và bờ o rờ ng: 'Tên đờ y tờ đờ c ác kia, ta đã tha hờ t nờ cho ngờ i, vì ngờ i

đã van xin ta; còn người, sao người không chịu thờ người bên người như ta đã thờ người người?' Chúa nói người, trao y cho lý hình hành họ, cho đến khi trở họ t n".

Phôi, mang thân phận là tội nhân, không mất con người tội o vọt nào không cần đến lòng thờ người xót Chúa, nhất là thành phận đến c họ người lòng thờ người xót Chúa mà không sờ người lòng thờ người xót Chúa, đến để b chính lòng thờ người xót Chúa hành họ cho đến khi họ biết sờ người lòng thờ người xót Chúa: "cho đến khi trở họ t n".

Là một tội nhân đến c Thiên Chúa tha tội mà không biết tha cho người ai phạm đến mình thì chúng khác gì người con c đến x v đến a em hoang đàng c a mình trong d ngôn người cha nhân họ u v đến hai đến a con đáng thờ người (xem Gioan đến n 15), hay như thành phận đòi ném đá người đàn bà người tình họ th mình không có tội gì (xem Gioan đến n 8).

Là một tội nhân, mỗi khi xưng tội là chúng ta chịu th c hi c c ch "kh t n" họ n là trở n, vì cho dù đến c LTXC qua v linh m c gi tội chúng ta đến c tha tội người r tội chúng ta tội tái phạm cùng tội v a xưng thì qu th c vi c xưng tội c a chúng ta ch mang tính cách kh t n ... cho tội ch t. Tuy nhiên, Kitô họ u nào sờ người trên đến mà không họ đoán xét ai, hay không bao gi ch p nh t b t c m t ai phạm đến mình, thì khi qua đến, Thiên Chúa s ch người phán xét họ hay ch p tội họ, cân xưng v tội cái đến u họ đong cho tha nhân khi còn sờ người, nghĩa là họ như đến c họ người n toàn xá, đến c vào th người Thiên Đàng, không cần qua luyện người c v y.

Lòng thờ người xót Chúa qu th c là một họ người ân đến v tội loài người tội nhân, ch, Thiên Chúa tha tội tội cho tội nhân không phạm vì họ mà là vì chính Ngài - n u vì họ thì họ ch đáng phạt, xưng v tội tội c a họ. Người cho dù họ tội tội b t xưng v tội Ngài và đáng b phạt như th chẳng n a, Ngài v n thờ người xót họ và tha họ cho họ b tội Ngài chính là tình yêu vô cùng nhân họ u.

Đó là lý do, trong Bài Đ c 1 hôm nay, khi c u xin cho dân t c c a mình đang trở qua họ n n n kh n kh : "chúng con đã trở nên y u hèn họ n m tội dân t c và hôm nay, vì tội tội chúng con, chúng con b nh c nh m tội n i...", Adaria đã n đến chính Thiên Chúa cho thân phận dân t c c a mình: "Vì danh Chúa, xin đến ng b con mãi mãi cho quân thù, và xin đến ng họ y b tội giao c c a Chúa. Xin ch c t lòng tội bi Chúa kh tội chúng con".

Chúng như người th, Adaria còn xin lòng thờ người xót Chúa tội mình ra n tội thân phận đáng phạt c a

hổ đổ cho lòng thổổ ng xót Chúa đổổ c sáng tổổ hổ n nổ a, đổổ nhổ đổ ỏn và đổổ ng ổổ i tổổ mình ta tổổ i đổổ hổ t cổổ cổổ a lòng thổổ ng xót Chúa: "Bỏổ giổ chúng con hổ t lòng theo Chúa, kổổnh sổổ Chúa và tìm kổổ m tôn nhan Chúa. Xin đổổ ng đổổ chúng con phổổ i hổổ thổổ n, nhổổ ng xin hỏổ đổổ i xổổ vổổ i chúng con theo lòng nhổổ u và lòng tổổ bi sung mỏổn cổổ a Chúa. Lổổ y Chúa, xin làm nhổổ ng vổổ c ổổ lổổng mà cổổ u thỏổat chúng con, và xin cho thỏổnh danh Chúa đổổổ c vổổnh quang".

Bỏổ Đỏổp Ca hỏổm nay hoàn toàn phổổ n ổổ nh ý nghĩa và chỉổổ u hổổổ ng cổổ a chung phổổ ng vổổ Lổổ i Chúa trong ngỏổy, cách riờng vổổ i Bỏổ Đổổ c 1 cùng ngỏổy vổổ lòng thổổổ ng xót Chúa, vổổ "Thổổn Chúa cổổ u đổổ", vổổ Thổổn Chúa thổổổ ng xót nhổổn ổổổ i tổổ i ổổổ i kổổ n kổổ bổổ i chính mình Ngỏổi là Đổổ ng "nhổổn hổổ u và công minh", chổổ biổổ t đổổ i xổổ vổổ i loỏổi ngổổổ i tổổ o vổổ t thổổ p hỏổn đổổ y nhổổ ng yổổ u đổổổ i cổổ a hổổ bổổ ng "lòng thổổổ ng xót tổổ muỏổn đổổ i vổổ n cổổ":

- 1) Lổổ y Chúa, xin chổổ cho con đổổổ ng đổổ cổổ a Chúa, xin đổổ y bổổ o con vổổ ổổổ i bổổổ c cổổ a Ngỏổi. Xin hổổổ ng đổổ n con trong chỏổn lý và đổổ y bổổ o con, vì Chúa là Thổổn Chúa cổổ u đổổ con.
- 2) Lổổ y Chúa, xin hỏổ nhổổ lòng thổổổ ng xót cổổ a Ngỏổi, lòng thổổổ ng xót tổổ muỏổn đổổ i vổổ n cổổ. Xin hỏổ nhổổ con theo lòng thổổổ ng xót cổổ a Ngỏổi, vì lòng nhổổn hổổ u cổổ a Ngỏổi, thỏổn ổổ y Chúa.
- 3) Chúa nhổổn hổổ u và công minh, vì thổổ Ngỏổi sổổ đổổ y cho tổổ i nhổổn hay đổổổ ng ổổổ i. Ngỏổi hổổổ ng đổổ n kổổ khiờm cung trong đổổ c công minh, đổổ y bổổ o ngổổổ i khiờm cung đổổổ ng ổổổ i cổổ a Ngỏổi.

Đỏổ minh Maria Cao Tổổ n Tổổnh, BVL. Nổổ u cổổ thổổ xin nghe chia sổổ theo cổổ m hổổ ng hổổ n là đổổ c ổổổ i bỏổ chia sổổ trỏổn

MC.TuanIII-3.mp3

--

